

Không thấy bóng dáng ông ‘41’ và ‘43’

Tác Giả: Nguyán Văn Khanh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 08:24

“quyát đänh không tham dä đäi häi cäa hai ông cäu täng thäng là quyát đänh häu lý nhät,”

Đäi Häi Toàn Quäc Cäng Hòa

Có rät nhiäu khác biät giäa đäi häi đäng Cäng Hòa đäng diän ra ở Tampa, Florida và đäi häi đäng Dân Chä sä bät đäu vào ngày Thä Hai tuän täi Charlotte, N. Carolina.

Mät trong nhäng đäi m khác biät đä cä mäi ngäi chú ý đän là tuän sau cä hai vä cäu täng thäng Dân Chä là ông Jimmy Carter và Bill Clinton đäu xuät hiän và đäc bài phát biäu mang näi dung đäi quyän lãnh đäo cäa ông Barack Obama, näc Mä đäng đi đäng đäng, kinh tä đäng trên đäa phát triän v.v... Trong khi đó ở Tampa, dù có đät đäu cä cũng không tìm thäy bóng dáng hai vä cäu täng thäng mang tên Bush, ông bä lãnh đäo đät näc tä 1989 đän 1992, ông con là ngäi đäa näc Mä vào hai cuäc chiän trong thäi gian ngäi ở Tòa Bäch äc tä năm 2001 đän 2008.



Chuyän hai ông cäu täng thäng nhà Bush không xuät hiän là đäi u đä cä Ban Vän Đäng Tranh Cä Mitt Romney giäi thích väi báo giäi. Träc cä hät, “ông Romney có mäi cä ông 41 län ông 43 tham dä, nhäng hai ông tä chäi.” Ông 41 (ông Bush bä) thì viän cä lý do mäi ngày tuäi mät cao, säc khäe mäi ngày mäi yäu “đäi läi khó khăn,” còn ông 43 (täc ông “W”) thì bän rän viäc riêng nên không thä tham dä đä cä. Đäng nhiên sau läi giäi thích đó là läi nhän nhä theo đäng phong cách län thä täc ngoäi giao: “Dù không có mät, cä hai vä cäu täng thäng đäu cäu chúc đäi häi thành công, hät lòng äng hä ông Mitt Romney và kêu gäi mäi ngäi đoàn kät đä đäa ông Romney vào Tòa Bäch äc.”

Sä thät, hình nhä, không đäng nhä thä.

Nhäng đän đäi nghe đä cä täi Tampa xác nhän “quä thät cä hai ông đäu đä cä mäi” nhäng đäu tä chäi vì không muän “sä xuät hiän cäa các vä cäu täng thäng sä khiän mäi ngäi chú ý, trong lúc tät cä mäi chú ý đäu phäi đä cä dành cho äng viän Mitt Romney.” Mät cäu nhän viän làm viäc väi

Không thấy bóng dáng ông '41' và '43'

Tác Giả: Nguyễn Văn Khanh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 08:24

Ông "W" còn bỏ qua "cả ông 41 lẫn ông 43" dù vai trò lãnh đạo của mình đã hết, hai ông hiện đây là thời điểm của ông Romney và dù không thấy hiện diện ở đây, hai ông rất hài lòng khi thấy ông Romney là người sẽ lãnh đạo đảng và quốc gia trong những năm tới."

Số tiền, hình ảnh, và những không hẳn như thế.

Theo một số chỉ số kinh tế gia Công Hòa có một thị trường Tampa, ông Romney có một những công hai ông Bush dù hiện "không nên tham dự." Lý do: sự xuất hiện của ông Bush "b" lẫn ông "W" sẽ gây ra những khó khăn cho liên danh Romney-Ryan khi dùng điểm dẫn dắt hiện tại thuyết phục các tri toàn quốc.

Nhà phân tích Peter Donnell của phân bộ Công Hòa New Jersey nói rõ hơn: "Ông Bush bỏ qua Tòa Bạch Ốc có một một nhiệm kỳ, sau đó thua đảng viên Dân Chủ trước tu là ông Clinton; ông 'W' làm thị trường thế giới tám năm những ngoài 2 cuộc chiến ông Obama phải ra tay giúp quy định - trong đó có cuộc chiến Iraq mà ông Obama thị trường nói 'những cuộc M' đã phải vay tiền để tham chiến' - ông 'W' còn để lại một di sản mà ông Obama thị trường xuyên suốt than thở bỏ năm 'vấn đề của giới quy định hết,' đảng thế giới cũng ông 'W' là người quy định để nh giải quyết cho dân chúng, bỏ đi giàu nghèo để vấn đề kinh tế quốc gia lúc cuộc suy thoái mà bỏ đi, quy định để nh đó của ông đã tạo thành một trong những cuộc tranh cãi sôi nổi nhất của chính trị trong ba năm qua, và sau rất nhiều cuộc thị trường thuyết, hai đảng Dân Chủ lẫn Công Hòa không đi đến một giải pháp thị trường những chính trị của nó. Bên Dân Chủ bỏ qua nhà giàu 'không cần giải quyết,' bên Công Hòa thì nói "lúc này không giải quyết thì người có tiền đâu mua được."

Ông Donnell tin rằng "quy định để nh không tham dự ở đây của hai ông cựu thị trường là quy định để nh hợp lý nhất," giúp ông Romney cùng Ban Tham Mưu "thực hiện những nhóm." Ông này nói thêm chính sự vắng mặt "thực hiện thị trường" này giúp ông Romney của hiện thị trường công thị trường vào đảng thị trường Dân Chủ, để dành bỏ qua vấn đề người "ông Obama là người lãnh đạo, phải nhận trách nhiệm đã làm không tròn công tác, không thể để lại cho người khác." Người ông Obama thị trường để lại chính là ông "W," và cựu thị trường mà các cuộc thăm dò để luận để nói "là vấn đề cựu thị trường còn sống mà dân chúng ít có cảm tình nhất" hiện là vấn đề thị trường "bỏ dân chúng chê bai là kém cỏi nhất về chính sách."

Những dù không xuất hiện, ông "W" vẫn để lại các điểm hiện của đảng nh của thị trường hay nghĩ tới. Lý do bỏ năm trước đây ông bỏ dân chúng chỉ trích vì quá chậm chạp trong việc di tản dân chúng tránh bão Katrina, hiện hàng trăm người chết. Đúng ngày đó bỏ năm sau, bão Isaac hiện để vào New Orleans hiện một người ở đây hiện Tampa không thể không nhớ ông.

Không thấy bóng dáng ông '41' và '43'

Tác Giả: Nguyễn Văn Khanh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 08:24

Như đ̣n ông “W” càng nghịu, ḥ ḷi càng nḥ đ̣n chuỵn ṃi x̣y ra ḅn năm tṛc đ̣y khi các c̣ ṿn và ngay chính ông John McCain cũng không mụn ông “W” xụt hịn ̣ đ̣i ḥi đ̣ng mà không bịt pḥi gịi quỵt nḥ tḥ nào. May quá, tṛn bão Gustav tḥi vào ṇc Ṃ đ̣ng lúc đ̣i ḥi dịn ra, giúp phe ông McCain có lý do đ̣ gịi thích ṿi báo chí: Ṭng Tḥng ḅn pḥi ̣ D.C. đ̣i ụ hành cḥng trình phòng cḥng và c̣ ụ tṛ bão ḷt.

Cũng pḥi nói thêm không có ông Bush ḅ và ông “W,” nḥng có ông C̣ ụ Tḥng Đ̣c Jeff Bush xụt hịn vào ngày cụi c̣ a đ̣i ḥi, kêu g̣i c̣ tri Florida ḅ phị ụ ng ḥ ông Romney vào tháng 11 ṭi đ̣y. Ṃt nhà báo ḅo ṿi các đ̣ng nghịp: “ṇu tên ông này không pḥi là Bush thì có tḥ ông ta đang ṣa sọn đ̣c bài dịn văn nḥn ḷi đ̣ c̣ c̣ a đ̣ng đ̣ ra tranh c̣ ṭng tḥng, cḥ không pḥi đ̣c nḥ đ̣c bài phát bịu kêu g̣i ḅ phị ụ ng ḥ cho ng̣i khác.”